

ประจำวันที่ 15-21 มกราคม 2557

โยนกรม.หาเงินจ่ายชานาแสนล้าน

คณะกรรมการข้าวแห่งชาติ(กชช.) ยังไร้ทางออกแหล่งเงินโครงการจำหน่ายข้าวฤดูนาปี 2556/57 โดยเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)ให้พิจารณาหาเงินมาชำระใบประทวนที่ออกให้เกษตรกร ซึ่งยังค้างทั่วประเทศรวมกว่าแสนล้านบาท

อย่างไรก็ตาม นายกิตติรัตน์ วัฒนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ในวันนี้ (21 ม.ค.) หลังจากทำเรื่องขออนุมัติการกู้เงินเพื่อมาใช้ในโครงการ 1.3 แสนล้านบาท โดยกกต.จะพิจารณาว่าสามารถกู้เงินได้หรือไม่ หากเงินกู้ดังกล่าวสร้างภาระผูกพันในรัฐบาลต่อไปทางกกต.อาจเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการ ซึ่งจะส่งผลให้การจ่ายเงินเกษตรกรมีปัญหามากขึ้น

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวกชช. ที่มีนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์เป็นประธานวานนี้ (20 ม.ค.) มีเพียงพิจารณากรณีเกษตรกรปีการผลิต 2555/56 ได้รับเงินจำหน่ายข้าวล่าช้า โดยกชช.มีมติส่งเรื่องให้ครม.พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามกรอบเดิม โดยไม่ต้องขยายวงเงินเพิ่มเติม ซึ่งสามารถใช้เงินในโครงการรับจำหน่ายข้าวปี 2556/57 มาใช้แทนได้เนื่องจากมีปริมาณเพียง 4.7 หมื่นตัน ที่คาดว่าจะนำใช้วงเงินเพียง 712 ล้านบาทเท่านั้น

กชช.เห็นว่า ไม่ได้เป็นความผิดของเกษตรกร จึงต้องให้คณะรัฐมนตรีกลับไปพิจารณาอีกครั้งว่า ควรนำเงินจากส่วนใดมาจ่ายให้กับเกษตรกร ที่ต้องไม่เพิ่มภาระให้กับรัฐบาลและไม่เป็นภาระผูกพันกับรัฐบาลชุดใหม่ รวมทั้งจะต้องไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง

แหล่งข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ข้อมูล ณ วันที่ 20 ม.ค.นี้ ธนาคารจ่ายเงินตามใบประทวนในโครงการรับจำหน่ายปี 2555/2556 ไปแล้วทั้งสิ้น 5.66 หมื่นล้านบาท โดยเหลือเกษตรกร 3,677 ราย ในอีก 5 จังหวัดที่ยังได้รับเงินไม่ครบ คือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์ อุทัยธานี วงเงิน 639 ล้านบาท

ส่วนเกษตรกรที่เข้าโครงการรับจำหน่ายปี 2556/2557 วงเงิน 1.1 -1.4 แสนล้านบาท ยังคงไม่ได้รับเงิน เพราะต้องรอดูมติจากรัฐบาลว่าจะจัดหาแหล่งเงินจากที่ใด แต่ขณะนี้ ธ.ก.ส.ยังมีเงินเหลือที่จะจ่ายให้เกษตรกรในโครงการจำหน่ายอีกเพียง 2 พันล้านบาท

"ต้องรอการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วันนี้ (21 ม.ค.) เรื่องแหล่งเงินว่าจะอนุมัติให้กู้เงิน วงเงิน 1.3 แสนล้านบาทหรือไม่ ซึ่งหากกกต.อนุมัติก็จะสามารถใช้จ่ายคล่องตัวของธ.ก.ส. จำนวน 5.5 หมื่นล้านบาทไปก่อนได้"

แหล่งข่าวกล่าวว่าการประชุมกชช.วานนี้ มีมติเสนอครม.พิจารณาข้อเสนอ 3 ข้อ คือ 1. ไม่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ เพราะเกินวงเงิน 2. ขอบกลาง วงเงิน 639 ล้านบาทเพื่อจ่ายให้เกษตรกร แต่ต้องขอมติกกต. และ 3. ให้ครม.พิจารณาแนวทางในการจัดหาแหล่งเงิน

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า เดิมมติครม.เมื่อวันที่ 3 ก.ย.2556 ที่อนุมัติกรอบโครงการรับจำหน่ายปี 2556/2557 วงเงิน 2.7 แสนล้านบาท ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เสนอให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงิน จำนวนดังกล่าว ขณะเดียวกันกระทรวงการคลังได้มีความเห็นแนบท้ายในครั้งนั้นว่า วงเงิน 2.7 แสนล้านบาทต้องอยู่ภายใต้กรอบ 5 แสนล้านบาท โดยจัดหาเงินกู้ 1.3 แสนล้านบาทและระบายข้าว 1.4 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 8 พ.ย.คณะกรรมการช.ก.ส.มีมติเสนอให้กระทรวงการคลังเปิดวงเงินกู้ใหม่ 1.3 แสนล้านบาท ผ่านนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อเสนอขออนุมัติจากกรม. แต่นายกิตติรัตน์ระบุว่า ยังไม่พร้อมนำเสนอกรม. ขณะนั้น ขอให้รอไปช่วงเดือนธ.ค.แต่เมื่อวันที่ 9ธ.ค. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภา ทำให้เรื่องนี้ตกไป

ปัญหาแหล่งเงินมาใช้ในโครงการ ทำให้มีข่าวว่ารัฐบาลพยายามให้ธนาคารรัฐปล่อยกู้ แต่ปรากฏว่ามีเสียงคัดค้านจากสหภาพแรงงานและผู้บริหาร รวมทั้งแรงกดดันจากคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข(กปปส.)

วันที่ 20 ม.ค. สหภาพแรงงานช.ก.ส.และกลุ่ม กปปส.ชุมนุมคัดค้านการประชุมคณะกรรมการ ช.ก.ส.ที่มีนายทศศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง เป็นประธาน ทำให้การประชุมคณะกรรมการที่กำหนดจะประชุมในวานนี้ (20 ม.ค.) เวลา 14.00 น.ต้องยกเลิกไป แม้ว่าทางฝ่ายผู้บริหารของธนาคารจะยืนยันว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมประจำเดือนตามปกติ และไม่มีวาระเรื่องการนำสภาพคล่องของช.ก.ส.ไปใช้ก็ตาม

"ช.ก.ส. อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของกกต. จะมีข้อสรุปแหล่งเงินกู้อย่างไร จากปัจจุบันที่มีการใช้เงินในโครงการรับจำนำข้าวเต็มกรอบ 5 แสนล้านบาทตามมติกรม.แล้ว หากคลังสามารถหาแหล่งเงินกู้มาได้ ช.ก.ส.ก็พร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่ยังค้างอยู่ได้ทันที"

นอกจากนี้ บอร์ดยังได้กำชับฝ่ายบริหาร ให้ดำเนินการหามาตรการเยียวยาเกษตรกรที่เดือดร้อน จากการไม่ได้รับเงินจากการจำนำข้าวเป็นเวลา 3-4 เดือนแล้ว โดยให้เป็นมาตรการที่อยู่ในกรอบความรับผิดชอบของช.ก.ส.เอง โดยไม่ต้องนำเสนอ กรม.

"มีความเป็นไปได้ที่ กกต.จะไม่มิมติเรื่องเงินกู้ 1.3 แสนล้านบาทเนื่องจากหากมิมติให้กู้ได้ กกต.ก็อาจมีความผิดทางกฎหมาย แต่ถ้าไม่อนุมัติให้กู้ ก็จะถูกเป็นข้ออ้างทำให้ขานำเดือดร้อน ดังนั้นเป็นไปได้ที่ กกต.จะโยนเรื่องนี้กลับไปให้เป็นหน้าที่ของ กรม." แหล่งข่าวกล่าว

ด้านนายประสิทธิ์ พาโฮม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ช.ก.ส.กล่าวว่า สหภาพแรงงานช.ก.ส.ได้นัดแต่งชุดดำประชุมวิสามัญสมาชิกทั่วประเทศที่ช.ก.ส.สำนักงานใหญ่ เพื่อแสดงจุดยืน คัดค้านการนำเงินสภาพคล่องของธนาคารไปใช้ในโครงการจำนำข้าวของรัฐบาล

หากว่าคณะกรรมการของธนาคารยืนยันในมติที่จะนำเงินสภาพคล่องไปใช้ในโครงการดังกล่าว ทางสหภาพแรงงานจะยกระดับการชุมนุมครั้งใหญ่ เพื่อขับไล่คณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแสดงอารยะขัดขืนทางใดทางหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่การหยุดทำงาน เนื่องจากธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการแก่ประชาชน

"ที่ผ่านมา สหภาพแรงงานช.ก.ส.ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับนำเงินสภาพคล่องของธนาคารไปใช้ในโครงการจำนำข้าวต่อรัฐบาลมาโดยตลอด แต่รัฐบาลไม่เคยฟัง เราจึงต้องมาแสดงจุดยืนว่า เราคัดค้านกับเรื่องนี้"นายประสิทธิ์กล่าว

ประธานสหภาพช.ก.ส.กล่าวว่า ธนาคารพร้อมที่จะให้บริการแก่เกษตรกรในโครงการจำนำข้าว แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องการนำเงินสภาพคล่องของธนาคารที่ไม่สามารถนำไปใช้ เราจึงไม่สามารถช่วยเหลือได้ เพราะหากนำสภาพคล่องไปใช้ จะกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงิน

ปัจจุบัน ช ก ส มีสภาพคล่องราว 1.8 แสนล้านบาท แต่ธนาคารจะต้องดำรงสภาพคล่องตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จำนวน 6 หมื่นล้านบาท อีก 8 หมื่นล้านบาท จะต้องสำรองไว้เพื่อการปล่อยสินเชื่อแก่เกษตรกรภาคต่างๆ ส่วนที่เหลือราว 40,000 หมื่นล้านบาท จะต้องสำรองไว้สำหรับผู้ฝากเงินที่จะครบกำหนดการไถ่ถอน

นายประสิทธิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ สหภาพแรงงานช.ก.ส.ได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่า หากบอร์ดมีมติให้นำเงินสภาพคล่องของธนาคารไปใช้ในโครงการดังกล่าว ทางกระทรวงสาธารณสุขจะถอนเงินฝากออกจากธนาคาร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร

นายบรรยง กล่าวว่าจะขอให้รัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ ธ.ก.ส. ที่มีคัดค้านไม่ให้บอร์ดช่วยเหลือรัฐบาล ในการหาเงินมาจ่ายค่าข้าวที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/57 ให้แก่ชาวนาที่ยังคงเหลือค้างอีกประมาณ 1 แสนล้านบาท ซึ่งต้องการให้ ธ.ก.ส. เข้ามาเป็นกลไกในการจัดหาเงินดังกล่าว

เนื่องจากโครงการนี้ได้สร้างรายได้ให้ ธ.ก.ส. มาก่อน ทั้งจากค่าบริการจัดการและอัตราดอกเบี้ยที่รัฐบาลกำหนดจ่ายให้ ซึ่งโครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการต่อเนื่อง ไม่ใช่สิ่งริเริ่มใหม่ แต่เป็นประเด็นที่รัฐบาลได้หาเสียงไว้กับเกษตรกร

"ธ.ก.ส. ได้ค่าบริการความเสี่ยงและ ธ.ก.ส. จะไม่รับความเสี่ยงอะไรเลยหรือ และนอกจากนี้ก็ฝากถึงสหภาพ ออมสินและ กรุงเทพด้วย สิ่งที่รัฐบาลทำตอนนี้ เป็นความจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือ และไม่ได้ขอให้ช่วยแบบฟรี ๆ จึงขอให้คิดอย่างรอบคอบ และหากไม่มีแบงก์ไหนช่วยเหลือ ทางรองนายกฯ กิตติรัตน์ คงจะมีแผนสำรองในการแก้ไขเรื่องนี้" นายบรรยง กล่าว

ด้านนายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวยืนยันว่าออมสินไม่ได้เป็นผู้ปล่อยกู้โดยตรงให้แก่รัฐบาลเพื่อนำไปใช้ในโครงการจำนำข้าวอย่างแน่นอน ดังนั้น จึงขอให้กลุ่มผู้ชุมนุม กปปส. ได้เข้าใจในประเด็นดังกล่าวและขอให้ยกเลิกการปิดล้อมสำนักงานใหญ่ของธนาคาร เนื่องจาก จะส่งผลกระทบต่อการให้บริการทางการเงินแก่ประชาชน

วานนี้ กลุ่มกปปส. เข้าปิดล้อมธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ย่านสะพานควาย โดยกดดันไม่ให้เจ้าหน้าที่ทำงานและคัดค้านการใช้เงินช่วยเหลือสภาพคล่องในโครงการจำนำข้าว

นายวรวิทย์ กล่าวว่า ออมสิน เป็นธนาคารของรัฐ มีหน้าที่ในการเป็นกลไกของภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบายดูแลเศรษฐกิจ ซึ่งที่ผ่านมา ปล่อยกู้ในโครงการของภาครัฐ แต่กระทรวงการคลังต้องค้ำประกันเงินกู้ ซึ่งไม่ได้ปล่อยกู้โดยตรง

ด้าน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน ได้ออกแถลงการณ์ถึงกรณีนี้ ธนาคารออมสินจะนำเงินไปให้กระทรวงการคลังกู้เงินไปจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าว ว่า ตามที่มีกระแสข่าวว่า ธนาคารออมสินปล่อยกู้ "โครงการรับจำนำข้าว" สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน ขอให้พี่น้องประชาชน เพื่อนพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน สบายใจว่า หากมีการปล่อยกู้โครงการรับจำนำข้าวจริง สหภาพแรงงานฯ และชาวออมสิน พร้อมจะรวมพลัง "คัดค้านและต่อต้าน" อย่างถึงที่สุด

เช่นเดียวกับ นายวรภักดิ์ ธีรยวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า การให้สินเชื่อกับ ธ.ก.ส. นั้น ธนาคารใช้หลักเกณฑ์เดียวกับให้วงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน โดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญ

"ขอให้ลูกค้าและประชาชนมั่นใจการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่งคำนึงถึงการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด เพราะธนาคารเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยและสถาบันการเงินอยู่มากกว่า 45%"

แหล่งข่าวกล่าวว่า กรุงเทพปล่อยกู้ ธ.ก.ส. เพื่อใช้ในโครงการปล่อยกู้พืชผลทางการเกษตรในช่วงที่ผ่านมาจริง แต่สำหรับโครงการจำนำข้าวที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้ ธนาคารไม่ได้ปล่อยกู้แต่อย่างใด

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ประมณฑ์จี นายกรัฐมนตรีขอรับผิดชอบจำนำข้าว

นายประมณฑ์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า องค์กรคอร์รัปชันมีความเห็นว่ารักษาการนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ควรออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติแจ้งการไต่สวนในกรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ในขณะที่เดียวกันคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์แจ้งข้อกล่าวหา กับนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวกร่วมขบวนการรวม 15 คน เกี่ยวกับการทุจริตรับจำนำ

ข่าวในกรณีการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ ซึ่งคณะกรรมการไต่สวนของป.ป.ช. ได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับสาธารณชนจีนนั้นไม่มีความจริงและไม่มีการส่งออกข้าวนอกราชอาณาจักร แต่เป็นการร่วมกันปิดบังอำพราง อ่างการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐระหว่างไทยกับจีนเพื่อขายข้าวในราคาต่ำแบบขาดทุนให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในประเทศ

ทั้งนี้ ยินยอมจะแนะนำให้รัฐบาลควรที่จะทบทวนในโครงการดังกล่าวเพื่อหวังว่าจะไม่ให้เกิดการทุจริตในโครงการดังกล่าวขึ้นอีกครั้ง จากกรณีการทุจริตดังกล่าวที่เกิดขึ้นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้มีความเห็นและแนวทางดังนี้

1. ในฐานะที่โครงการรับจำนำข้าวเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเมื่อมีความชัดเจนแล้วควรมีการทุจริตในการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในฐานะเป็นผู้กำกับนโยบายขณะที่ดำเนินโครงการและเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ซึ่งต้องรับรู้ข้อมูลโดยมีอาจปฏิเสธเป็นประการอื่นจะต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะเป็นประธาน ที่อาจจะมีความประนีประนอมปล่อยให้เกิดการทุจริตขึ้นอีก โดยจะต้องรับผิดชอบต่อทุกความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งต่อชาวนาและประเทศ โดยไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ หรืออ้างเหตุปิดความรับผิดชอบ

2. กรณีที่คณะกรรมการป.ป.ช. มีมติแจ้งข้อกล่าวหาแก่ นายบุญทรง กับพวกรวม 15 ราย และให้ไต่สวนนางสาวยิ่งลักษณ์ ในความผิดที่เกิดขึ้นจากการทุจริตระบายข้าวรัฐต่อรัฐนั้น ที่ผ่านมาได้ใช้เวลาร่วมปีจึงมีมติเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่รัฐและไม่อาจยับยั้งความเสียหายอื่นที่เกิดตามมา ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ป้องกันความเสียหายอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน จึงขอให้คณะกรรมการป.ป.ช. เร่งดำเนินการอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา โดยไม่ล่าช้าตามกรอบกฎหมายที่กำหนด และต้องไม่ให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อประวิงเวลา ซึ่งกระบวนการต่างๆควรเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

3. เพื่อไม่ให้เป็นการเยี่ยงอย่างและบรรทัดฐานของสังคมจะต้องมีการเอาผิดกับผู้ทุจริต ทั้งทางวินัย แพ่ง และอาญา เอาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รัฐ และจะต้องให้มีการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น

4. ผู้ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาและผู้ถูกตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้างต้นหากเชื่อว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องให้ความร่วมมือเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว

5. นอกเหนือจากนั้นจากการเรียกร้องให้มีการดำเนินการตามข้อเรียกร้องข้างต้นอย่างเร่งด่วนที่สุด รัฐบาลควรที่จะต้องมีการทบทวนโครงการรับจำนำข้าวเพื่อหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันเกิดขึ้นได้อีก

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ผู้ส่งออกยักษ์จู่จี้เงินเก๋ 100%

กรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดไต่สวน และได้แจ้งข้อกล่าวหานายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูมิ สาระผล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และข้าราชการจำนวนหนึ่ง รวมถึงบริษัทเอกชนที่อ้างตัวว่าเป็นตัวแทนรัฐวิสาหกิจของจีน บริษัทสยามอินดิแก๊ซ และคนไทยจำนวนหนึ่งรวมทั้งสิ้น 15 ราย ในข้อหากระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 (พ.ร.บ.ฮั่ว) มาตรา 11 ในกรณีการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ หรือจู่จี้กับรัฐบาลจีน พบว่าไม่มีสัญญาการซื้อขาย และไม่มีการส่งออกข้าวไปนอกราชอาณาจักรจริง ซึ่งจะนัดมารับทราบข้อกล่าวหาเร็วๆ นี้

แหล่งข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า เรื่องดังกล่าวขอย้ำและเชื่อได้ว่าเป็นเรื่องจริง 100% และคนในวงการค้าข้าวก็รู้เรื่องนี้กันมานานแล้ว เห็นได้จากตัวเลขการส่งออกข้าวไทยไปจีนไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด มีแต่ข้าวของเอกชนเท่านั้นที่ส่งออกไป ขณะที่วงการทราบดีว่าข้าวในสต็อกรัฐบาลนั้นมีบริษัทสยามอินดิแก๊ซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใกล้ชิดกับแบงก์นครเมืองได้อภิสิทธิ์นำข้าวในสต็อกรัฐบาลราคาถูกลงมาขาย

แต่เพียงผู้เดียว โดยนำมาขายให้กับผู้ส่งออกรายอื่นๆ ที่ต้องการ ส่งออกเองในราคาต่ำ และขายให้กับโรงสีที่บางส่วนนำไปเวียนเทียนกินส่วนต่างราคาในโครงการรับจำนำข้าว

"ข้าวจีทูจีจีนที่ถูกอ้างถึงเกิดจากการสมรู้ร่วมคิดของผู้บริหารของสยามอินดิగాที่รู้จักกันดีคือเสี่ยเปียง ซึ่งรู้จักกับผู้บริหารของบริษัทจีเอสเอสจีที่เป็นคนไทย ซึ่งบริษัทนี้ทำธุรกิจขายเครื่องกีฬา และอ้างตัวว่าเป็นตัวแทนรัฐวิสาหกิจจีนโดยร่วมกันสร้างละครขึ้นมาว่าเป็นการซื้อข้าวขาวแบบจีทูจี ขณะที่คอฟโกซึ่งเป็นหน่วยงานของจีนที่ดูแลเรื่องการนำเข้า - ส่งออกพืชพรรณธัญญาหารของจีนก็ยืนยันก่อนหน้านี้ว่าไม่เคยออกไลเซนส์ให้จีเอสเอสจีนำเข้าข้าวจากไทย"

จากที่ไม่การซื้อข้าวขาวจีทูจีดังกล่าว แต่ในข้อเท็จจริงสยามอินดิกาได้นำมาจำหน่ายผ่านหลายช่องทางในประเทศ และส่วนหนึ่งขายให้ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ รายย่อย (ตามข้อมูลที่ ป.ป.ช.ระบุ มี 17 ราย) ซึ่งทางสยามอินดิกาได้ให้แต่ละบริษัทไปออกของและสั่งจ่ายเช็คเงินสดให้กับกรมการค้าต่างประเทศเลยตามที่หลักฐานปรากฏ โดยทางสยามอินดิกาได้ค่าคง ซึ่งวิธีการนี้มีนักการเมืองและข้าราชการบางส่วนสมรู้ร่วมคิด

ขณะที่นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า หากเป็นจีทูจีจริงจะต้องมีการเปิดแอล/ซี ซื้อสินค้า และต้องมีหลักฐานในการส่งมอบ เช่นใบขนสินค้า (B/L) ตามหลักสากล แต่รัฐบาลอ้างเป็นการซื้อขายหน้าคลัง โดยตัวแทนรัฐบาลจีนจะไปว่าจ้างโรงสีปรับปรุงคุณภาพข้าวและส่งมอบให้อีกครั้ง เรื่องนี้นายบุญทรงสามารถตรวจสอบเอกสารสัญญาแม่แจ่งได้ว่าผู้รับปรับปรุงข้าวเป็นใคร ค่าใช้จ่ายเท่าไร ส่งมอบให้รัฐวิสาหกิจจีนจริงหรือไม่

"กรณีที่มีผู้ส่งออกข้าว 17 รายที่รับซื้อข้าวจากจากสยามอินดิกา ตัดร่างแหและจะถูก ป.ป.ช.ขยายผลการไต่สวนเพื่อเรียกเก็บภาษี ก็น่าเห็นใจเพราะในช่วงนั้นรัฐบาลรับจำนำข้าวทุกเมล็ดในราคาสูง ผู้ส่งออกต้องดิ้นรนหาข้าวไปขาย มีข้าวที่ไหนเขาก็ซื้อ ขณะที่ตัวเลขส่งออกข้าวไปจีนในปีที่ผ่านมาประมาณ 3 แสนตัน และเป็นข้าวเอกชน ถ้ามีจีทูจีจริงที่อ้างว่าเป็นล้านตันตัวเลขต้องเพิ่ม ส่วนการส่งออกข้าวไทยในภาพรวมปีที่แล้วคาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 6.6 - 6.7 ล้านตัน สัดส่วน 80% เป็นการส่งออกโดยสมาชิกสมาคม ที่เหลือเป็นของบริษัทที่ไม่ใช่สมาชิก หากมีตัวเลขข้าวจีทูจีจริงต้องไปหาหลักฐานมายืนยัน"

ส่วนกรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ที่ถูก ป.ป.ช.มีมติเพียงเปิดไต่สวนโทษฐานแม้จะทราบข้อเท็จจริงและความเสียหายจากการดำเนินการโครงการดังกล่าว แต่กลับไม่ระงับยับยั้ง อาจเป็นมูลความผิดตาม ป.อาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้นั้นนายแพทย์รงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลกซึ่งเป็นคนส่งเรื่องข้าวจีทูจีจีนให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบในครั้งนั้นระบุว่า รู้สึกแปลกใจที่ยื่นคำร้องให้ ป.ป.ช.สอบทั้งนายบุญทรง และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ในคราวเดียวกัน เรื่องกลับแยกออกจากกัน แต่ในภาพรวมก็ถือว่า ป.ป.ช.ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีแล้ว

[ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ](#)

ป.ป.ช.แจ้งข้อกล่าวหาบุญทรงพร้อมอดีตรมช.พาณิชย์ทุจริตขายข้าว, ไต่สวนยิ่งลักษณ์

นายวิชา มหาคุณ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกป.ป.ช. แถลงว่า ที่ประชุม ป.ป.ช.วันนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แจ้งข้อกล่าวหานายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรมช.พาณิชย์ และนายภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์ รวมทั้งผู้ดำเนินการเจรจา ผู้รับมอบอำนาจ รวมทั้งสิ้น 15 ราย กรณีทุจริตขายข้าวในสต็อกของรัฐบาลแบบรัฐต่อรัฐ(G to G) กับจีน

เนื่องจากการดำเนินการโครงการดังกล่าวจากหลักฐานนับหมื่นแผ่น และพยานกว่า 100 ราย รับฟังได้ว่าการเข้าทำสัญญาซื้อขายข้าวไม่มีข้อเท็จจริงใดๆ สนับสนุนว่า หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้ง 2 แห่งเข้ามาทำสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ โดยได้รับมอบอำนาจจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และไม่มีการส่งออกข้าวออกนอกราชอาณาจักรจริง

แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ชาวที่นำไปซื้อขาย นำไปขายให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในประเทศ อีกทั้งพบหลักฐานผู้ประกอบการค้าข้าวนำไปบันทึกบัญชีเป็นต้นทุน รวมทั้งการชำระภาษี ทั้งนี้ กรมสรรพากร ชี้แจงว่า เอกสารหลักฐานดังกล่าวไม่สามารถนำไปบันทึกบัญชีและนำไปคำนวณภาษีได้ และได้ส่งเรื่องให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีจากกรมการค้าต่างประเทศที่เป็นผู้รับเช็ค ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศ ทำให้รัฐสูญเสียรายได้เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ อนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา 66 แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมว่าการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่มีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติได้ทราบถึงการท้วงติงและความเสียหายจากการดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว แต่กลับดำเนินการละเลยไม่ระงับยับยั้ง คณะกรรมการฯจึงมีมติให้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้

นายวิชา กล่าวว่า การพิจารณาของ ป.ป.ช.แต่ละคนเป็นอิสระ ไม่มีการชี้แนะ และยืนยันว่า ป.ป.ช.ไม่ได้เร่งรัดคดีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเมือง แต่ดำเนินการไปตามวาระและหลักฐานที่มีอยู่ พร้อมกับปฏิเสธว่า ไม่มีการลอบบีให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ พ้นความผิด โดยการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา

"เราให้ความเป็นธรรมที่สุดแล้ว กรณีของนายกฯ ยังไม่มีการชี้มูลความผิด แต่ให้อนุกรรมการฯ ไปไต่สวนเพื่อให้ท่านมีโอกาสชี้แจงก่อน" นายวิชา กล่าว

สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวแล้ว ยังมีเรื่องอื่นๆ อีกที่ ป.ป.ช.อยู่ระหว่างดำเนินการรวม 7 คดี ได้แก่ คดีที่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและร.มว.คลัง นำไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่องการขายข้าวไทย-อินโดนีเซีย ซึ่งหากพบว่ามีผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ร่วมกระทำความผิดจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมภายหลัง

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

แห่ซื้อบอนด์รทส.โปะหนี้จำนำข้าว

สำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยถึงผลการประมูลพันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือ GGLB.วงเงิน 20,000 ล้านบาทที่กระทรวงการคลังค้าประกันให้ ธ.ก.ส. ปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประมูล อย่างท่วมท้นทาง สบน. จึงเกลี้ยรับไว้ทั้งหมด ด้วยวงเงิน 32,580 ล้านบาท ทำให้ได้รับพริ่เต็มส่วนหนึ่ง เพราะเป็นการเปิดขายเพิ่มเติม

ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยลดลงจากที่กำหนดคูปองหน้าพันธบัตร 3.53 % อายุ 3 ปี แต่เมื่อความต้องการซื้อมีมากส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยลงไปอยู่ที่ 3.14% ซึ่งทำให้ต้นทุนในการกู้เงินลดลง

ทั้งนี้ มองว่าความต้องการซื้อที่เข้ามามากเพราะพันธบัตรดังกล่าวมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนสูง หากเทียบกับภาวะตลาดที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในภาวะขาลง ซึ่งการกำหนดอัตราดอกเบี้ยระดับดังกล่าวดำเนินการก่อนที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง.จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% และเป็นอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ GGLB ที่ สบน. ประมูลขายก่อนหน้านี้ วันที่ 25 พ.ย. 2556 วงเงิน 3.7 หมื่นล้านบาท เนื่องจากเป็นพันธบัตรรุ่นเดียวกันที่เหลือจากการจำหน่ายครั้งก่อน โดยมีวงเงินรวม 7.5 หมื่นล้านบาท

สำหรับวงเงินที่เหลืออีก 5,000 กว่าล้านบาท สบน. จะดำเนินการประมูลในครั้งต่อไปเดือนมีนาคมนี้ โดยพันธบัตรดังกล่าวถือเป็นการออกมาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตร ธ.ก.ส. รุ่นเดิมที่ออกมาเพื่อนำเงินไปใช้ในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ธีระชัย จีรัฐทบทวนจำหน่ายข้าว ปรับขายจีทูจี

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ซึ่งมีความผิดกรณีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลว่า เป็นการยืนยันว่าโครงการดังกล่าว มีลักษณะเข้าข่ายการทุจริต และเชื่อว่าหลังจาก ปปช. แจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าว ก็จะกระทบต่อชื่อเสียงของรัฐบาลยิ่งลักษณ์พอสมควร ดังนั้นจึงเห็นว่าควรมีการทบทวนโครงการจำนำข้าว เพราะเป้าหมายเดิมที่รัฐบาลต้องการจำหน่ายข้าวไว้กับตัวเอง ก็เพื่อต้องการให้ราคาข้าวในตลาดสูงขึ้น แต่สุดท้ายก็พิสูจน์ เมื่อราคาไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ทั้งยังเกิดการขาดทุน มีความเสี่ยงต่อการทุจริต มีต้นทุนด้านการเก็บรักษาที่สูง

ทั้งนี้ รัฐบาลควรใช้จังหวะเวลานี้ ในการปรับกติกาบริหารเศรษฐกิจ โดยอาจทำได้โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ด้วยการห้ามไม่ให้รัฐบาลแทรกแซงสินค้าเกษตร ด้วยการซื้อสินค้าเกษตรมาเก็บไว้ในสต็อก จนเป็นภาระมากจนเกินไป แต่อาจช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการให้เงินอุดหนุน ช่วยเหลือโดยตรงผ่านบัญชี ธ.ก.ส. ทั้งเพื่อใช้ในการซื้อหาต้นทุนการผลิต หรือการให้เงินเปล่าลดภาระให้กับเกษตรกร

"ควรห้ามไม่ให้รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงสินค้าเกษตร ในลักษณะที่รัฐบาลเป็นกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้า ควรใช้วิธีอื่น จ่ายเงินโดยตรงให้เกษตรกร หรือผ่าน ธ.ก.ส." นายธีระชัยกล่าว

นอกจากนี้ การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี ก็ควรมีการแก้ไขเกณฑ์กติกาด้วย อาทิ เช่น ผู้ส่งออกควรจะต้องเป็นหน่วยงานทางราชการเท่านั้น ส่วนการชำระเงินก็ให้มีการเปิดลักษณะ LC ที่เหมือนเป็นการซื้อขายตามปกติ โดยขณะนี้เห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะมีการปฏิรูปอย่างจริงจัง

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เผือก รื้อจำหน่ายข้าว แจงปปช. จีทูจี ลวงโลก

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่ กรมฯ กำลังจัดทำหนังสือสอบถามคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) กรณีระบายข้าวสต็อกรัฐบาลที่กำลังดำเนินการในส่วนที่ตกลงไปแล้ว เพื่อให้เกิดความชัดเจน รวมถึงการระบายข้าววิธีการต่าง ๆ ทั้งการระบายทั่วไปและผ่านตลาดการซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเพท)

สำหรับกรณี ป.ป.ช. แจ้งข้อกล่าวหาข้าราชการของกรมฯ นั้น นายสุรศักดิ์ กล่าวว่ อยู่ระหว่างการพิจารณาและขอหนังสืออย่างเป็นทางการจาก ป.ป.ช. ก่อน ซึ่งการจะดำเนินการก็จะพิจารณาบนพื้นฐานการเคารพกฎหมายและความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนว่าจะต้องสับเปลี่ยนตำแหน่งการทำงานของข้าราชการที่ถูกกล่าวหาหรือไม่

นายทิมพร นาทรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ หนึ่งในข้าราชการที่ถูก ป.ป.ช. แจ้งข้อกล่าวหาเรื่องระบายข้าวจีทูจี ไม่จริงว่า ขอตุรยละเอียดต่าง ๆ จากการแจ้งข้อกล่าวหา และหารือกับฝ่ายกฎหมายของกรมฯ ก่อน ยังไม่ขอให้ความเห็นและรายละเอียดขณะนี้แต่อย่างใด

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ผู้ส่งออกข้าวพอใจผลตัดสิน ปปช. กล่าวโทษทุจริตขายข้าวจีทูจีรัฐบาล

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ให้ความเห็นกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้ กล่าวโทษการทุจริตในโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลกรณีการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบจีทูจี ว่าพอใจที่มีการดำเนินการตัดสินกล่าวโทษออกมาแบบนี้เพราะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่วงการค้าข้าวรับทราบมานานแล้ว ว่าสัญญาจีทูจีไม่มีจริงและข้าวเหล่านั้นไม่ได้มีการส่งออกให้รัฐบาลจีนแต่กลับมีการนำกลับมาเวียนเทียนขายในประเทศ เห็นได้จากหลักฐานเช็คที่มีบริษัทผู้ส่งออก บางราย ส่งจ่ายมาให้ ที่ไม่ได้มีการส่งจ่ายมาจากรัฐบาลจีน ทั้งนี้ที่ผ่านมามีเอกชนจะรู้ และมีหลักฐาน ซึ่งภาคเอกชนก็ได้พยายามแสดงความเห็นไปที่

รัฐบาลมาโดยตลอด แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ รัฐบาลไม่เคยฟัง ไม่ได้สนใจ และเอกชนก็ไม่มีอำนาจที่จะไปจัดการเรื่องการทุจริต และยังมีเอกชนหลายรายที่ไปร่วมมือกับรัฐบาลในการที่จะเอาเปรียบเอกชนในวงการค้าข้าวด้วยกัน

ดังนั้นกรณีนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับนักการเมืองรุ่นหลังที่คิดจะตบตาประชาชนและสิ่งที่ตามมา คือ จะทำให้กระบวนการขายข้าวของรัฐบาลมีความโปร่งใสมากขึ้นและน่าจะทำให้รัฐบาลขายข้าวได้ในราคาดีขึ้นและน่าจะขาดทุนน้อยลงเพราะที่ผ่านมามีการขายข้าวแบบจืดจืดที่รัฐกับรัฐบาลขายข้าวออกมาในกิโลกรัมละ 10 บาท หรือตันละ 10,000 บาท เนื่องจาก ไม่ต้องมีราคากลางไม่ต้องทำรายงานทำให้เป็นช่องทางของการทุจริต

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนายภูมิ สารผล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ปฏิเสธผ่านบุคคลใกล้ชิดเรื่องการให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับกรณีที่ป.ช. ได้มีมติเอกฉันท์ตั้งอนุกรรมการไต่สวนกล่าวหาพร้อมกับนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และพวกเกี่ยวกับโครงการทุจริตการรับจำนำและระบายข้าวโดยบุคคลที่ใกล้ชิดระบุว่านายภูมิไม่เคยได้รับทราบข้อกล่าวหาที่ป.ช. มีมติออกมาและไม่เคยไปชี้แจงใดๆต่อป.ช. แต่ยืนยันว่าพร้อมจะต่อสู้ตามขั้นตอนของกฎหมายเหมือนกับนายบุญทรง ที่พร้อมจะให้ข้อมูลต่อป.ช. เช่นเดียวกัน

สำหรับความเคลื่อนไหวของกรมการค้าต่างประเทศ(คต.) นั้นได้ผู้บริหารระดับสูงของกรมได้เรียกหาหรือเป็นการภายในเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยในเบื้องต้นฝ่ายบริหารของคต. ยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นที่ถูkp.ช. กล่าวหา

อย่างไรก็ตามคต. ก็เตรียมที่จะแถลงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนในอีก 2-3 วันจากนี้หลังจากได้หาหรือในประเด็นที่ป.ช. ได้กล่าวหาจนครบแล้ว

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

'กิตติรัตน์' ย้ำเงินจำนำข้าวถึงมือเกษตรกร

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง พร้อมด้วยนายนิวัฒน์ธำรงค์ บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ และนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรมช.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าว โดยการแถลงเป็นการบันทึกเทปเพื่อนำไปออกอากาศทางช่อง 11

นายกิตติรัตน์ กล่าวว่า โครงการรับจำนำข้าวได้ดำเนินมา 2 ปี รวม 4 ฤดูกาล ทั้งในปีและนาปี ได้มีการชำระเงินค่ารับจำนำทั้งสิ้น 680,000 ล้านบาท ซึ่งยืนยันว่าเงินดังกล่าวถึงมือเกษตรกรทุกบาทเพราะดำเนินการจ่ายโดยตรงผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.) ไปยังบัญชีของเกษตรกร การดำเนินการทั้ง 2 ปี 4 ฤดูกาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ระบายข้าวไปแล้วมูลค่าประมาณรวม 2 แสนล้านบาทและจะดำเนินการระบายข้าวอย่างต่อเนื่อง

นายกิตติรัตน์ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันการรับจำนำนาปี 2556/2557 ได้เริ่มตั้งแต่เดือนต.ค. 2556ปี ซึ่งมีการดำเนินการต่อเนื่อง และมีการชำระเงินไปแล้วจำนวน 55,000 ล้านบาท ซึ่งในช่วงต้นฤดูกาลจะมีข้าวจำนวนมากหน้อยและต้องใช้เงินมากในช่วงแรก แต่เมื่อมีการระบายข้าวจะใช้น้อยลงและวงเงินที่ใช้ก็น้อยลงเหมือนที่ดำเนินการไปใน 2 ปีแรก

"ทั้งนี้เมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภา ทำให้การดำเนินการต้องผ่านกระบวนการที่รัฐบาลต้องจัดหาเงินชำระให้ชาวนาต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเงินจากงบประมาณหรือสภาพคล่องของธกส. รวมทั้งจัดเงินกู้ยืม ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โดยผมจะไปชี้แจงพร้อมฝ่ายข้าราชการประจำในสัปดาห์หน้า"นายกิตติรัตน์ กล่าว

ส่วนการเข้าชี้แจงกับกกต.นั้น นายกิตติรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ส่งเรื่องไป กกต.เป็นเวลาพอสมควร และจะได้อธิบายชี้แจงในต้นสัปดาห์หน้า และคาดว่าจะเห็นชอบให้ดำเนินการได้ ขณะเดียวกันได้ส่งนายทนต์ศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.

คลังลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวนาว่า สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นปัญหาของรัฐบาลที่จะหน่วงเหนี่ยวเวลาหรือไม่มีเงิน แต่ต้องผ่านขั้นตอนทางกฎหมายอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ นายกิตติรัตน์ ยังกล่าวถึงเหตุที่ทำให้จ่ายเงินให้ชาวนาล่าช้าว่า ที่ล่าช้าในการชำระเงินในต้นฤดูกาลที่เกิดขึ้นเพราะแหล่งเงินจากงบประมาณ ซึ่งมีการอนุมัติผ่านตั้งแต่เดือนก.ย.และพร้อมจะดำเนินการในเดือน ต.ค. แต่ฝ่ายค้านมีการร้องเรียนทำให้การพิจารณางบประมาณต้องพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีเรื่องการเมืองที่ฝ่ายค้านลาออกจำนวนมาก รัฐบาลจึงต้องยุบสภา ทำให้ขั้นตอนเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีผู้ชุมนุมมาปิดล้อมกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ ทำให้การประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ล่าช้าออกไป

เมื่อถามถึงการที่คณะกรรมการป.ป.ช. ตั้งข้อกล่าวหาที่บ่อนทำลาย.พาณิชย์และไตสวนนายกรัฐมนตรียังมีผลอะไรกับโครงการใหม่ นายกิตติรัตน์ กล่าวว่า เป็นเรื่องการพิจารณาของป.ป.ช. ที่เจาะจงในการดำเนินการด้าน การขาย แต่สิ่งที่เรียนไปเป็นเรื่องของทั้งโครงการ อย่างไรก็ตาม ก็เป็นอำนาจป.ป.ช. ที่ดำเนินไปได้ และการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระก็จะช่วยดูแลเรื่องต่างๆ ให้มีความโปร่งใส

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

รมว.พาณิชย์ สั่งชะลอเจรจาขายข้าวจีทูจี 1 ล้านตันให้จีน หวั่นผิดกรม.

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ชะลอการเจรจาขายข้าวให้รัฐบาลจีนปริมาณ 1 ล้านตันออกไปก่อน หลังจากฝ่ายกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ได้วิเคราะห์รายละเอียดหนังสือตอบรับจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่กระทรวงฯ ได้สอบถามไปถึงขอบเขตการดำเนินการระบายข้าวสต็อกรัฐบาลทั้งแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และแบบประมูลทั่วไปว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่

"ตอนนี้นำกำลังศึกษารายละเอียดอีกรอบ เพราะพอมาดูหนังสือตอบของ กกต.ใหม่ยังมีข้อสงสัยอีกหลายประเด็น กลัวว่าถ้าดำเนินการต่อไปจะสร้างภาระผูกพันให้รัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งรัฐบาลรักษาการไม่ควรทำ" นายนิวัฒน์ธำรง กล่าว

โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กกต.ได้มีหนังสือตอบกลับมาแล้วมีเนื้อหาโดยสรุปว่าสามารถดำเนินการได้ แต่เมื่อมาพิจารณารายละเอียดพบว่าหนังสือดังกล่าวไม่ได้ให้ความชัดเจนประเด็นราคาจำหน่ายว่าสามารถตัดสินใจได้หรือไม่ และประเด็นระยะเวลาส่งมอบซึ่งต้องผูกพันไปถึงรัฐบาลชุดใหม่อย่างแน่นอนเพราะข้าวมีปริมาณมาก

สำหรับการซื้อข้าว 1 ล้านตันนี้เป็นไปตามกรอบที่ผู้นำสองประเทศตกลงกันเมื่อครั้งนายกรัฐมนตรีจีนเยือนไทยว่าจีนจะซื้อข้าวจากไปปีละ 1 ล้านตัน นาน 5 ปี โดยการเจรจาสำหรับการซื้อขายของปี 57 ได้ข้อสรุปในสาระสำคัญแล้วคงเหลือเพียงการกำหนดราคาขายเบื้องต้นจะให้ไปตามราคาตลาด แต่เมื่อมีปัญหาความไม่ชัดเจน ตนเองจึงสั่งให้กรมการค้าต่างประเทศไปชี้แจงให้จีนเข้าใจและคาดว่าอีกไม่นานหลังไทยได้รัฐบาลใหม่จะสามารถดำเนินการขายข้าวล็อตนี้ได้ทันที อย่างไรก็ตามการชะลอการขายข้าวจะไม่กระทบต่อสภาพคล่องของโครงการรับจำนำข้าว เพราะกระทรวงพาณิชย์จะได้เงินจากการทยอยส่งมอบข้าวสำหรับสัญญาเดิมที่มีอยู่ได้ตามแผน

ขณะเดียวกันรัฐบาลได้เร่งหาเงินจากแหล่งอื่นมาใช้ในโครงการแล้วมั่นใจว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)จะจ่ายเงินค่าข้าวให้ชาวนาได้ทั้งหมดภายในเดือนมกราคมนี้

ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศ แจงว่า การส่งออกข้าวตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-16 ธ.ค.56 ไทยส่งออกข้าวแล้ว 6.403 ล้านตัน ลดลง 3.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่มูลค่า 4,208 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 7.4% และราคาเฉลี่ยตันละ 657 ดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่า การส่งออกข้าวทั้งปี 56 จะมีปริมาณ 6.68 ล้านตัน ลดลง 3.9% มูลค่า 4,389 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 7.9% เมื่อเทียบกับปี 55

ด้านนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เปิดเผยว่า กำลังเตรียมความพร้อมในการเข้าไปชี้แจงกับ กกต. เกี่ยวกับแนวทางการขอกู้เงิน 130,000 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาลผลิต 56/57 โดยยืนยันว่าเป็นโครงการต่อเนื่องที่ ครม.มีมติอนุมัติให้ดำเนินการมา

ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 ปี 56 อีกทั้งไม่ได้เป็นการก่อภาระหนี้ก้อนใหม่แต่อย่างใด รวมถึงไม่ได้เป็นการดำเนินการที่เป็นภาระ หรือกระทบต่อกรอบวินัยทางการคลังอีกด้วย

"การกู้เงินในโครงการรับจำนำข้าว 130,000 ล้านบาทนั้น ส่วนตัวผมเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในระบบของประเทศโดยเรื่องนี้ กระทรวงการคลังจะดำเนินการในแนวทางเดียวกันกับที่เคยได้สอบถาม เรื่องการออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอร์สโพลิน) และการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเหลือ 0.005 บาทต่อลิตร ซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินให้เกษตรกรที่นำข้าวเข้าโครงการและได้รับใบประทวนแล้วนั้น ขณะนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กำลังทยอยจ่ายเงินอย่างต่อเนื่อง" นายกิตติรัตน์ กล่าว
[ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](#)

'สมชัย'ยันรัฐขายข้าวจู่โจมไม่ได้

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกไทย ทางสปริงนิวส์ ยอมรับกกต.ส่งหนังสือชี้แจงกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการระบายข้าวสต็อกรัฐบาลแบบรัฐต่อรัฐ (จู่โจม) ไปไม่ชัด เพราะจดหมายที่เจ้าหน้าที่กกต.เขียนกลับไปเหมือนกับ คำพิพากษาศาลโลก แต่ความจริงบรรยากาศการประชุมเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ก็อยู่กับเรา การซักถามประเด็นต่างๆ "จนด้วยคำตอบทุกอย่างแล้ว" ประเด็นที่ผมถามไป

1. การเดินทางไปเจรจาซื้อขายข้าวต่างประเทศของรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วย เป็นการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือไม่ คำตอบคือ"เป็น" เพราะเอาเงินงบประมาณเป็นค่าตัวเครื่องบิน และค่าใช้จ่าย

2. ส่วนการไปเจรจาทำสัญญาซื้อขายข้าว จะมีผลผูกพันต่อรัฐบาลชุดต่อไปหรือไม่ แน่แน่นอนมีผลผูกพัน ถ้าขายถูกรัฐบาลหน้าต้องส่งมอบข้าวในราคาถูก

3. เงินที่ได้จากการขายข้าวเป็นทรัพยากรของรัฐหรือไม่ ซึ่งเป็นและเป็นงบประมาณแผ่นดินรายได้ที่เข้ามา

4. เงินนี้เมื่อเอาไปจ่ายหนี้ค่าข้าวแก่ชาวนา จะมีผลต่อการเลือกตั้งหรือไม่

ดังนั้นในมาตรา 181 (3) และ(4) " ปิดประตูดอกฝ้ายโลงหมดแล้วว่าทำไม่ได้" เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 181 "รัฐบาลรักษาไม่สามารถจะทำสัญญาซื้อขายหรือสัญญาที่มีผลผูกพันต่อรัฐบาลชุดต่อไปได้"

ส่วนมาตรา181 (4) ไม่สามารถช่วยคนของรัฐ ทำให้เกิดประโยชน์ได้เปรียบเสียเปรียบต่อการเลือกตั้งได้ "ที่ประชุมคุยกันชัดๆ แต่จดหมายกกต. ผมเพิ่งเห็นเขียน เรื่องนี้แบบสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดตามมาตรา181 (3) และ (4) ขอให้กระทรวงพาณิชย์ไปคิดเอง ผมก็บอกว่าเวลาเขียนจดหมายตอบกลับไป ขอให้เขียนพันธะได้ใหม่แต่ตอนนี้คนที่รับจดหมายก็คิดมากแปลว่าอะไร"

"ที่ประชุมวันนั้นผมอภิปรายอะไร กระทรวงพาณิชย์ก็อยู่ด้วย กรรมการกกต.ทั้ง 4 ท่านก็อยู่ ผมไม่ใช่หนักกฎหมาย แต่ชี้ให้เห็นว่าชัดอย่างไรบ้าง มีบันทึกการประชุมอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่ก็รู้ว่าไม่สามารถทำได้ จะสุ่มเสี่ยงการกระทำผิด ผมคิดว่าในที่สุดเขาก็ไม่กล้าทำ"

ส่วนกู้เงิน 1.3 แสนล้านบาท นายสมชัย บอกว่ายังไม่ได้เข้าที่ประชุม หากนำเข้าที่ประชุมจะมีเหตุผลก็ได้หลายเรื่องกกต.ก็ให้ไป เช่น รัฐบาลของเงินงบกลางไปชดเชยส่วนต่างข้าวโครงการธงฟ้า ช่วยเหลืออุทกภัยในฟิลิปปินส์ เพราะเป็นมติดกรม.ที่จะช่วยเหลือก่อนยุบสภา

ส่วนเรื่องที่ถูกกกต.อนุมัติไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องข้าวมี 4 เรื่อง ได้แก่ 1. ข้าวโครงการธงฟ้าวงเงิน 7,900 ล้านบาท 2. ข้าวจู่โจมขายให้จีน 3. เรื่องที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ คือจะโยกเอาเงินหมุนเวียนของธ.ก.ส.ไปชำระหนี้ชาวนา 5.5 หมื่นล้านบาท แต่ถอนเรื่องออกไปซึ่งไม่มีตัวเลขวงเงิน ส่งเจ้าหน้าที่ระดับกลางมาชี้แจง

"การถอนเรื่องออกไปแสดงว่าเขาไม่ตั้งใจที่จะมาปรึกษาอาจเป็นเรื่องที่เขาพร้อมรับผิดชอบ ถ้าเสียหายขึ้นผมเข้าใจว่าทำไปแล้ว โดยโยกเงินส่วนอื่นมาจ่ายหนี้ค่าข้าว โยกไปแล้ว 4 หมื่นล้านบาท หากไม่มีเงินคืนมาจากการ

ขายข้าว ธ.ก.ส.อาจยึดอัดด้านการเงินหรือไม่ จะมีผลต่อสภาพคล่องหรือไม่ การตัดสินใจเป็นอำนาจของธ.ก.ส.ใช้หรือไม่ ก็ต้องไปรับผิดชอบกันเอง"

4.การเงินกู้ 1.3 แสนล้านบาท จะเชิฐมาคุยกันวันที่ 21 ม.ค. แต่อย่าเพิ่งไปคิดว่าได้หรือไม่ได้ เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับคำชี้แจง

นายสมชัย ยังบอกว่าเมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา กกต. เกือบจะอนุมัติให้เรื่องที่ชด.ขอจัดซื้ออาวุธในพื้นที่ภาคใต้กว่า 900 ล้านบาท แต่เมื่อสอบถามผ่านกรม.หรือยัง ก็ได้รับคำตอบว่า "เดี๋ยวค่อยไปผ่านกรม. ผมเลยตั้งคำถามว่าในกระบวนการของ กกต.ต้องผ่านกรม.มาก่อนแล้วค่อยมาขอใช้ใหม่"

ทั้งที่จริงกรม.จะเห็นภาพรวมการจัดสรรงบประมาณว่าสำคัญหรือไม่ แต่กลายเป็นเล่นคู่ขนานคือ กรม.ยังไม่เข้าแต่เอาเข้ามาเข้ากกต. "เผชิญท่านเห็นเราเป็นไก่ ผมไม่น่าคิดทันเลย" นายสมชัย กล่าว

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

เอเฟทเลื่อนประมูลข้าว 22 ม.ค.นี้

นายศักดิ์ดา ทองปลาต รองผู้จัดการ และผู้ทำการแทนผู้จัดการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หรือ AFET เปิดเผยว่า การประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลโดยอิงราคาซื้อขายล่วงหน้าในเอเฟท ครั้งที่ 1/2557 นี้ จะมีการนำข้าวฤดูการผลิตปีปัจจุบัน 2556/57 ทั้งข้าวขาว 5% และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดเข้ามาให้ประมูล โดยกระทรวงพาณิชย์ได้จัดสรรมา เพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของผู้ประกอบการข้าว

การประมูลข้าวผ่านเอเฟท ยังคงเป็นวิธีการประมูลเดียวที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยมีการกำหนดเดือนรับมอบสินค้าข้าวล่วงหน้าที่เหมาะสม ซึ่งการประมูลข้าวผ่าน เอเฟท อย่างต่อเนื่องนี้ ได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการเห็นแนวโน้ม ทิศทางราคา และสามารถใช้เป็นราคาอ้างอิง ที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนจัดการค้าข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผลการประมูลข้าวผ่านเอเฟท 3 ครั้งที่ผ่านมานั้น มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมประมูลมากขึ้นเรื่อยๆ จากครั้งแรกๆ ที่ผู้ประกอบการยังรอดูทิศทางและแนวโน้มราคาจากช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว

สำหรับการประมูลข้าวครั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถคาดการณ์ทิศทางและภาวะราคาข้าวโดยรวมจากผลการประมูลข้าวครั้งก่อนหน้า จึงมีความน่าสนใจ ประกอบกับมีการนำข้าวหอมมะลิ และข้าวขาวฤดูการผลิตใหม่ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดเข้าร่วมประมูล และยังคงมีข้าวขาวในฤดูการผลิตที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวไทยเข้ามาเปิดประมูลด้วย จึงมีความหลากหลายและน่าสนใจยิ่งขึ้น

นายศักดิ์ดา กล่าวเพิ่มเติมว่า เอเฟทจึงเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมยื่นซองประมูลข้าว โดยครั้งนี้เป็นข้าวขาว 5% ปริมาณ 110,480 ตัน จากคลังในพื้นที่ จ.สระบุรี จ.ลพบุรี และจ.พิษณุโลก และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปริมาณ 38,460 ตัน จากคลังในพื้นที่จ.อุบลราชธานี และจ.นครราชสีมา ซึ่งทั้งหมดเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีจากคลังที่เป็นที่เชื่อถือของผู้ประกอบการข้าว กำหนดการประมูล ในวันพุธที่ 22 ม.ค.นี้ เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 30410 ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี (เปลี่ยนแปลงกำหนดการจากเดิมวันนี้ (15 ม.ค.)

ส่วนการเตรียมการรองรับกับภาวะฉุกเฉินจากสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น เอเฟท ได้มีแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) และศูนย์สำรองและกอบกู้ระบบ (DRC) ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ผู้ประกอบการและผู้ลงทุนมั่นใจว่าจะสามารถเข้าทำการซื้อขายได้เป็นปกติ

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

'วอลล์สตรีทเจอร์นัล' ชี้อาณาไทยเริ่มตีจากรบ. อนุญาตเงินจำหน่ายข้าว

สำนักข่าว วอลล์สตรีทเจอร์นัล ของสหรัฐอเมริกา รายงานเมื่อวันที่ 15 ม.ค. ว่า โครงการรับจำนำข้าวซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อสร้างคะแนนนิยมแก่กลุ่มชาวนาในประเทศ เริ่ม

ส่งผลในทางตรงกันข้ามเมื่อรัฐบาลเริ่มไม่เหลือเงินจ่ายแก่ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ ขณะที่นายเกษมหญิงคนแรกของไทยผู้ที่โอนคดีทางการเมืองขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากชาวนาและผู้โหวตในชนบท กำลังอยู่ในช่วงเวลาวิกฤติที่สุดจากการชุมนุมประท้วงของฝ่ายต่อต้านรัฐบาล

รัฐบาลของน.ส.ยิ่งลักษณ์รับซื้อข้าวจากชาวนาในราคาที่สูงกว่าตลาดเกือบ 50% เพื่อยกระดับรายได้ของชาวชนบท นับตั้งแต่รัฐบาลของเธอเข้ามาบริหารประเทศในปี 2011 แต่ในตอนนี้ รัฐบาลไม่สามารถขายข้าวได้เร็วพอจะนำเงินมาจ่ายแก่ชาวนา ขณะที่ประเทศคู่แข่งอย่างอินเดียและเวียดนามได้เพิ่มปริมาณการผลิตข้าวขึ้นมา และขายข้าวในราคาถูกกว่าข้าวของไทย จนไทยหล่นจากบัลลังก์ผู้ส่งออกข้าวหมายเลข 1

นายนิพนธ์ พัวพงศกร รักษาการผู้อำนวยการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจรายสาขาด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท กล่าวว่า ชาวนาไม่พอใจอย่างมาก และนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทยที่ชาวนาไม่ได้รับเงินจากข้าวที่พวกเขาขายให้แก่รัฐบาลไปแล้ว

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งมีหน้าที่จ่ายเงินแก่โครงการจำนำข้าว กำลังหาทางระดมทุนจำนวน 2 หมื่นล้านบาท ในการประมูลพันธบัตรในวันพฤหัสบดี (16 ม.ค.) หลังจากก่อนหน้านี้หวังจะระดมทุนให้ได้ 7.5 หมื่นล้านบาท ในการประมูลพันธบัตรเมื่อเดือนพ.ย.ปีก่อน ซึ่งมีผู้ประมูลพันธบัตรไปเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น

เงินทุนในส่วนนี้จะถูกนำไปจ่ายให้แก่ชาวนา ซึ่งบางส่วนไม่ได้รับเงินจำนำข้าวมานานหลายเดือน โดยในวันพุธรัฐบาลเพิ่งประกาศขยายเส้นตายการจ่ายเงินสำหรับรอบการเก็บเกี่ยวในเดือนต.ค.ออกไป ขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่ ในจังหวัดหนึ่งทางชายเหนือของประเทศ มีชาวนาส่วนน้อยเท่านั้นจากทั้งหมดเกือบ 50,000 คนที่ได้รับเงินจำนำจากรัฐบาล

วอลล์สตรีทเจอร์นัลระบุว่า ประชากรไทยในชนบทเป็นรากฐานทางการเมืองของน.ส.ยิ่งลักษณ์ รวมถึงพี่ชายของเธอ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีผู้ถูกโค่นอำนาจในการรัฐประหารเมื่อปี 2006 โดยนโยบายรับจำนำข้าวก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่มีเป้าหมายเพื่อมอบสิทธิประโยชน์แก่ชาวชนบทที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง แต่ก็สร้างความไม่พอใจแก่ผู้ประท้วงที่ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางในกรุงเทพมหานคร ที่ต้องเป็นผู้จ่ายภาษี โดยในสัปดาห์นี้ ฝ่ายต่อต้านการปกครองของตระกูลชินวัตรออกมาเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ เพื่อเรียกร้องให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ลาออกจากตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรี

อนึ่ง ความคาดหวังในโครงการรับจำนำข้าวที่เพิ่มสูงขึ้น ในตอนนี้ก็กลายเป็นภาระของรัฐบาล ซึ่งยังต้องเผชิญกับการประท้วงจากกลุ่มชาไร่ผู้ปลูกสวนยางพารา และกลุ่มอื่นๆที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมกับชาวนา

การจ่ายเงินจำนำข้าวล่าช้ายังเป็นการเน้นให้เห็นว่า โครงการจำนำข้าวทำให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและรัฐบาล ตกอยู่ในสถานการณ์ไม่มั่นคงทางการเงินอย่างไร นักวิเคราะห์หลายคนของบริษัทหลักทรัพย์ 'ซีไอเอ็มบี ซีเคียวริตี้ส์' ระบุว่า ไทยต้องแบกรับความเสี่ยงจำนวนประมาณ 3 แสนล้านบาทต่อปีหรือคิดเป็น 2.5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เพื่อสนับสนุนราคาข้าว

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยว่า รัฐบาลยังไม่ได้จ่ายเงินแก่ชาวนาประมาณ 10 ล้านตันข้าวเปลือก หรือคิดเป็น 1.7 แสนล้านบาท เขายังรู้สึกเป็นห่วงว่ารัฐบาลจะจัดการปัญหาในในระยะยาวได้อย่างไร "ผมสงสัยว่าสถานการณ์จะเลวร้ายลง หากรัฐบาลเลื่อนการจ่ายเงินจำนำข้าวออกไปอีก"

ความไม่พอใจทำให้ชาวนาบางกลุ่มถึงกับเดินทางมายังกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมการประท้วงต่อต้านรัฐบาล โดย นางวาสนา ยิ่งผล ชาวนาวัย 45 ปี เผยว่า เธอขับรถมาจากจังหวัดนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นฐานเสียงของน.ส.ยิ่งลักษณ์ มายังกรุงเทพฯเมื่อเดือนธ.ค. เพื่อร้องเรียนเรื่องที่ชาวนาไม่ได้รับเงินจำนำข้าว โดยตอนนี้ชาวนาหลายคนเริ่มหันไปกู้เงินนอกระบบและต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราสูงลิ่ว เพื่อลงทุนปลูกข้าวรอบใหม่

[ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-15 ม.ค. 2557 มีจำนวน 141,581 ตัน มูลค่า 56.033 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 13.51% แต่มูลค่าลดลง 1.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 124,727 ตัน มูลค่า 56.888 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

ในปี 2556 ที่ผ่านมาเวียดนามส่งออกรวม 6.681 ล้านตัน มูลค่า 2.893 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 13.45% และมูลค่าลดลง 18.41% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 7.72 ล้านตัน มูลค่า 3.546 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยราคาส่งออกเฉลี่ยทั้งปี 2556 อยู่ที่ 433 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB) ลดลงประมาณ 5% เมื่อเทียบกับ 456 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB) ของปี 2555

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ คาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวเปลือกในช่วงครึ่งแรกของปีจะมีประมาณ 8.43 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3.7% และผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.7% โดยในปีที่ผ่านมาฟิลิปปินส์มีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 18.44 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.3% จากจำนวน 18.03 ล้านตันของปีก่อน แต่ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ 20 ล้านตันตามนโยบายพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศ (Food Staples Sufficiency Program; FSSP)

ทั้งนี้ ในปี 2014 นี้ รัฐบาลตั้งเป้าผลผลิตข้าวเปลือกไว้ที่ 21 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14% จากผลผลิตข้าวในปี 2013 ที่ผ่านมา

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐ คาดการณ์ว่า ผลผลิตข้าวในปี 2013 ที่ผ่านมา มีประมาณ 11.4 ล้านตัน ข้าวสาร หรือประมาณ 18.14 ล้านตันข้าวเปลือก ขณะที่ความต้องการบริโภคมีประมาณ 12.8 ล้านตัน โดยคาดว่าในปี 2013 ที่ผ่านมามีการนำเข้าข้าวประมาณ 1.4 ล้านตันข้าวสาร

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล (The central pool) ณ วันที่ 1 ม.ค. 2557 มีประมาณ 29.85 ล้านตัน ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 32.22 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสต็อกข้าวในเดือนนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 6% จากจำนวน 28.19 ล้านตันในเดือน ธ.ค. 2556 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสต็อกข้าวในปัจจุบันมีจำนวนมากเป็น 2 เท่าของระดับสต็อกขั้นต่ำ (The buffer and strategic norms) ที่รัฐบาลกำหนดไว้สำหรับช่วงเวลานี้ที่ 13.8 ล้านตัน

สำหรับสต็อกพืชอาหารโดยรวม (Total food grain stocks) นั้น มีจำนวนประมาณ 58.3 ล้านตัน ลดลงประมาณ 13% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยการลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสต็อกข้าวสาลีที่ลดลง ซึ่ง ณ วันที่ 1 ม.ค. มีสต็อกข้าวสาลีอยู่ประมาณ 28.05 ล้านตัน ลดลงประมาณ 18% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางการอินเดียประเมินว่า หลังจากมีมีการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงด้านอาหาร (Food Law) ฉบับใหม่แล้ว รัฐบาลจะต้องจัดหาพืชอาหาร เช่น ข้าว ข้าวสาลี สำหรับใช้ในโครงการจัดสรรอาหารให้แก่ประชากรจากเดิมมี 51.4 ล้านตัน (ค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปี) เป็น 61.4 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 20%

ทั้งนี้ กระทรวงการจัดสรรอาหาร และกิจการผู้บริโภค (The Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution) ได้เรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มศูนย์กลางในการซื้อขายและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ

โครงการนี้ ซึ่งรวมไปถึงการเพิ่มคลังเก็บสินค้าอาหาร รวมถึงการจัดหาบุคลากร และแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการนี้ เพื่อให้รัฐบาลของแคว้นต่างๆใช้ในการดำเนินโครงการนี้

ในปีงบประมาณนี้ (2013/14) รัฐบาลได้ตั้งเป้าจัดหาข้าวในโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลไว้ที่ 34.5 ล้านตัน ซึ่งวงการค้าคาดว่ารัฐบาลจะจัดหาได้ประมาณ 31-32 ล้านตันเท่านั้น เนื่องจากราคาข้าวในตลาดทั่วไปเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่คาดว่าผลผลิตข้าวในปีนี้จะลดลง

ที่มา Oryza.com

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศตุรกี บราซิล อาร์เจนตินา หรือสหรัฐฯ และข้าวเมล็ดกลางจากสหรัฐฯ สเปน หรือออสเตรเลีย จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 2 ก.พ. 2557 โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 6 ก.พ. ศกนี้

ทั้งนี้การประมูลเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2557 ที่ผ่านมา อิรักตกลงซื้อข้าวจำนวนรวม 90,000 ตัน เป็นข้าวจากสหรัฐฯจำนวน 60,000 ตัน ราคาที่ 737.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out (ciffo) และราคาที่ 734 เหรียญสหรัฐต่อตัน liner out และข้าวจากบราซิลจำนวน 30,000 ตัน ในราคาต่ำที่สุดที่ 719.85 เหรียญสหรัฐต่อตัน ciffo จากบริษัท Midgulf International โดยกำหนดส่งมอบตั้งแต่ 15 ก.พ.- 15 มี.ค. ศกนี้

ที่มา Oryza.com

